

TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỌNG ĐIỂM LÊ HỮU TRÁC 30 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN

“TỰ HÀO VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI”



*Ai về thăm mảnh đất này
Là nơi màu mỡ, cấy cày ngày xưa
Sông Hồng, sông Luộc, nắng mưa
Phù sa bồi đắp sớm trưa mà thành*

*Con người chăm chỉ học hành
Anh hùng hào kiệt lưu danh muôn đời
Phổ Hiến vang bóng một thời
Thuyền bè tấp nập rạng ngời thương gia*

Những câu thơ rất đối giản dị nhưng khái quát được nét đặc trưng nhất về mảnh đất và con người Hưng Yên- vùng đất địa linh nhân kiệt có truyền thống văn hiến, hiếu học, thời nào cũng có những người học rộng, tài cao, đỗ đạt khoa bảng. Đây là mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng những nhân tài cho đất nước, trong đó không thể không nhắc đến Hải thượng Lãn ôn Lê Hữu Trác- một đại danh y- nhà văn lớn- nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc. Ông đã để lại cho hậu thế một khối di sản đồ sộ về nhiều mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực y học.

Tiếp bước truyền thống tự hào của các thế hệ cha ông và phát huy truyền thống hiếu học trên mảnh đất khoa cử Hưng Yên, có một ngôi trường nhỏ nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vinh dự được mang tên đại danh y của dân tộc- trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác.

Trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác được thành lập từ năm

1993, tiền thân là Trường Phổ thông năng khiếu cấp 1, 2 Mỹ Văn. Trường được giao nhiệm vụ chính là dạy các lớp chuyên, bồi dưỡng học sinh giỏi. Ngày đầu thành lập, trường chỉ có vắn vẹn 2 lớp học với dãy nhà cấp bốn đơn sơ với khoảng sân đất rộng, trú tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Ngày 23 tháng 9 năm 1997, trường đổi tên thành Trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác.

Hiện nay trường nằm trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh



**KỶ YẾU 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
1993 - 2023**

Hưng Yên. Vượt qua mọi khó khăn khách quan và chủ quan, trong suốt 30 năm qua, nhà trường luôn tự hào là đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng đào tạo học sinh giỏi, giáo viên giỏi của thị xã Mỹ Hào, là điểm sáng về chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh.

Trường có đội ngũ các thể hệ nhà giáo trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Trải qua



30 năm, trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người, trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh, các em học sinh, tô thắm truyền thống hiếu học của con người quê hương xứ nhĩn.

Với khuôn viên khép kín, có dãy nhà cao tầng với các phòng học kiên cố, phòng học bộ môn, phòng chức năng được bố trí hợp lí, thuận tiện, được trang bị phương tiện thiết yếu phục vụ cho hoạt động giáo dục. Sân chơi, sân thể thao đã được quy hoạch đẹp, rộng rãi. Bồn hoa, cây cảnh xanh tươi đủ sắc màu như đang khoác lên mình chiếc áo mới. Đây là minh chứng cho sự năng động, sáng tạo của Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành, sự

đồng thuận cùng góp công, góp sức của cha mẹ học sinh, tất cả vì sự tiến bộ, vì học sinh thân yêu.

Đến nay trường có 13 lớp học với 489 học sinh, trong đó nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Xác định ngoài nhiệm vụ giáo dục

toàn diện, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng. Ngay từ đầu năm, cuối kỳ và cuối mỗi năm học, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên bộ môn rà

soát, phân loại các đối tượng học sinh, báo cáo ban giám hiệu để cùng lên kế hoạch và thực hiện việc bồi dưỡng chi tiết, cụ thể. Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng khoa học



công nghệ vào công tác giảng dạy nhằm giúp học sinh tăng khả năng tư duy làm bài sáng tạo, vận dụng

kiến thức vào bài làm và đạt kết quả cao. Với sự nỗ lực không ngừng của học sinh, sự tâm huyết, sáng tạo của đội ngũ giáo viên, chất lượng học sinh giỏi các năm của nhà trường đều đạt kết quả cao.

Tiếp nối truyền thống về mảnh đất hiếu học, anh hùng của mảnh đất Mỹ Hào và để xứng danh mang tên ngôi trường của

KỶ YẾU 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
1993 - 2023



vị danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cùng với bề dày thành tích 30 năm qua. Tập thể sư phạm trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nước cũng như để xứng danh là lá cờ đầu của phong trào giáo dục và đào tạo thị xã Mỹ Hào. Đến nay, tổng số cán bộ giáo viên của nhà trường gồm 24 đồng chí, Chi bộ có 22 Đảng viên. Đội ngũ giáo viên của trường có tư duy đổi mới, sáng tạo, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiều giáo viên của nhà trường là nghệ vụ

bộ môn cấp tỉnh, cấp thị xã, thương xuyên tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh. Hiện nay các thầy cô giáo đã và đang

tìm tòi, sáng tạo, áp dụng nhiều ý tưởng hay, phương pháp giảng dạy hiện đại, để truyền tải kiến thức tới học trò. Nhà trường luôn bám sát nhiệm vụ của từng năm học, luôn triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế.

Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đã được phát động mạnh mẽ tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường, nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Bên cạnh đó nhà trường còn chú trọng giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa, hoạt động hỗ trợ học sinh trên lớp để các em phát triển một cách toàn diện.

Trải qua biết bao gian khó, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã dày công vun đắp góp vào sự nghiệp giáo dục thị xã Mỹ Hào với những thành tích đáng tự hào:

- Là trường đầu tiên của thị xã đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2006, và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2020

- Nhiều năm liền đạt tập thể tiên tiến xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc. Nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Công đoàn nhiều năm được nhận bằng khen của các cấp.

- Đội TNTP nhiều lần nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn

- Nhà trường có 2 giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia và nhiều giáo viên

dạy giỏi cấp tỉnh và thị xã. Nhiều giáo viên nhận bằng khen của Bộ, tỉnh và thị xã.

- Trong công tác bồi dưỡng học sinh nhà trường luôn dẫn đầu chất lượng giáo dục mũi nhọn của thị xã và của tỉnh Hưng Yên. Có nhiều em học sinh đạt giải Nhất, Nhì, giải vàng, giải bạc trong các kì thi học sinh G các cấp

Với nhiều năm gắn bó và dành tâm huyết cho sự nghiệp trồng người tại mái trường Lê Hữu Trác, nhiều thầy cô giáo dù hiện nay đã chuyển công tác tới những ngôi trường mới; các thầy cô giáo có người đã không còn, có người tuổi giờ đã cao, tóc đã bạc nhưng trong tâm thức vẫn luôn nhớ về chặng đường ghi dấu những kỉ niệm khó



quên tại ngôi trường mang tên đại danh y Lê Hữu Trác.

Trưởng thành từ mái trường Lê Hữu Trác, các thế hệ học sinh của Nhà trường luôn tự hào vì được học tập trong một môi trường hiếu học, với các thầy cô

giàu tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, các bạn học sinh luôn tự giác, say mê trong học tập.

Nhờ sự dạy bảo của các thầy cô, những lứa học sinh từ ngôi trường Trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác đã tự tin bước vào những ngôi trường uy tín, chất lượng cao ở những cấp học tiếp theo. Rất nhiều người trong những số những lứa học sinh ấy có học hàm, học vị cao, giữ những vị

trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị; nhiều người trở thành tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ trong các ngành nghề, lĩnh vực. Các thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường nay đã trở thành những công dân có ích cho xã hội, đóng góp phần nhỏ bé vào quá trình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhìn lại chặng đường 30 năm thành lập và phát triển, tuy có không ít những khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của các cấp các ngành, cùng ý chí, niềm tin, và sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường,

những kết quả đạt được của Trường Trung học cơ sở Trọng điểm Lê Hữu Trác thời gian qua là rất đáng trân trọng và tự hào. Kết quả ấy trở thành động lực, nguồn cổ vũ lớn lao để thầy và trò nhà trường tiếp tục vững vàng phấn đấu và **TỰ HÀO VIỆT TIẾP TƯƠNG LAI./**



TS.BS Đào Việt Phương - Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai

